



OFFICE SAIGON

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

2013 - 2015: K SXD Cty CP Xây dựng KD Hòa Bình

2015 - 2017: Nhân viên Kinh doanh Cty Office Saigon

2017 - nay: Trưởng phòng Công ty Office Saigon

Với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực cho thuê văn phòng, Lê Phát Sang đã hỗ trợ và đàm phán thành công nhiều hợp đồng thuê, giúp cho các doanh nghiệp trong nhiều lĩnh vực khác nhau tìm được văn phòng làm việc phù hợp tại nhiều Quận trên địa bàn Tp.HCM.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Đã môi giới thành công hơn 100 văn phòng cho các doanh nghiệp công ty từ văn phòng Hạng C đến văn phòng hạng A tại TPHCM.

Các Khách hàng tiêu biểu tôi đã hỗ trợ tìm văn phòng:

Cty SHB Finance - 900m2 - Thiên Hòa Building

Cty Junglim - 323m2 - Robot Tower

Cty G-Group - 530m2 - IPC Tower

Cty CadianVN - 1000m2 Saigon Paragon



NHẬN XÉT TỪ KHÁCH HÀNG



PHẠM MINH HẢI
Chánh văn phòng

Anh Hải - Chánh văn phòng: Khi tìm kiếm văn phòng chúng tôi đã gặp rất nhiều khó khăn về ngân sách, vị trí, thời gian. Nhưng khi được bạn Sang của Office Saigon hỗ trợ, tôi đã tìm được một văn phòng phù hợp nhất mà không tốn quá nhiều thời gian. Qua đây xin gửi lời cảm ơn đến bạn Sang đã nhiệt tình hỗ trợ, không ngại khó khăn, luôn sẵn sàng tư vấn và đưa ra các giải pháp tối ưu nhất cho tôi.



Chị Vy - Phó tổng GD Kinh Doanh: Trong quá trình tìm kiếm văn phòng, khó khăn lớn nhất tôi gặp phải chính là có quá nhiều thông tin không rõ ràng trên mạng. Tôi có liên hệ với đơn vị Office Saigon nhờ hỗ trợ. Khi nhận được yêu cầu thuê văn phòng của tôi, chỉ 30 phút sau tôi đã nhận được mail báo giá từ Sang với đầy đủ thông tin cũng như hình ảnh của các tòa nhà. Tôi đánh giá cao thái độ làm việc chuyên nghiệp và sự hỗ trợ nhiệt tình từ Sang.



QUAN ĐIỂM LÀM VIỆC

"Hãy làm thật tốt những gì bạn đang làm đến mức họ muốn quay lại trong tương lai cùng với bạn của họ." - Walt Disney

Quan điểm của tôi dựa vào câu nói trên là luôn luôn hỗ trợ thật nhiệt tình, thật chuyên nghiệp, thật tốt cho khách hàng dù có khó khăn đến mấy, thành quả sẽ nhận lại được và còn hơn thế nữa.

CHỨC VỤ HIỆN TẠI

Lê Phát Sang

Trưởng phòng kinh doanh

Công ty TNHH Office Saigon

Office Saigon Top 10 thương hiệu dẫn đầu năm 2019, Top 10 thương hiệu mạnh Quốc gia năm 2019, Top 30 thương hiệu BĐS xuất sắc Việt Nam.

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Tốt nghiệp Xây dựng Dân dụng

Đại học Giao Thông Vận Tải Tp.HCM

CÔNG TY TNHH OFFICE SAIGON

Địa chỉ: L24, Pearl Plaza Tower,

số 561A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh.

Hotline: 0987110011 - Điện thoại: 02862718379

MST: 0313305546 - Email: info@officesaigon.vn

Website: <https://www.officesaigon.vn>